

## ข่าวหนังสือพิมพ์ (2)

หนังสือพิมพ์ โปสทูเดย์ วัน เดือน ปี 15 มี.ค. 2561 หน้า A5 เรื่อง แหล่งปิโตรเลียม

### ต่างชาติคึกคัก สนใจลงทุนไทย ก๊าซฯ-น้ำมัน

โปสทูเดย์ - “ศิริ” เผยเอกชนรายใหญ่  
สนใจขยายลงทุนไทย หวังแหล่ง  
ปิโตรเลียม-ขยายโรงกลั่น

นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รมว.พลังงาน เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ผู้ประกอบการด้านพลังงานรายใหญ่ 2 ราย คือ กลุ่มเซฟรอนและเอ็กซอนโมบิลได้เข้าพบตนเพื่อแสดงความสนใจที่จะลงทุนในประเทศไทย โดยในส่วนของเซฟรอนฯ ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการผลิตสัมปทานปิโตรเลียมแหล่งเอราวัณ ได้ยืนยันชัดเจนว่าจะเข้าร่วมประมูลแหล่งปิโตรเลียมที่จะหมดอายุ แม้จะเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินการจากสัมปทานไปเป็นระบบแบ่งปันผลผลิต (พีเอสซี) ก็ตาม ส่วนจะร่วมประมูลในแหล่งบงกชหรือไม่ ผู้ประกอบการจะพิจารณาต่อไป

“ผู้บริหารเอ็กซอนโมบิลที่เข้าพบรัฐบาลยืนยันว่าพร้อมจะขยายโรงกลั่นน้ำมันในไทย จากปัจจุบันมีกำลังกลั่นที่ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ที่มีประมาณ 1.2 แสนบาร์เรล/วัน และมีโรงงานพาราไซลีน และพร้อมจะลงทุนโรงงานโอเลฟินส์ แต่จะมีกำลังผลิตเท่าใดทางบริษัทก็จะศึกษาพร้อมพิจารณาจากสิทธิประโยชน์ของรัฐที่มอบให้ส่วนเรื่องการประมูลแหล่งปิโตรเลียมเชื่อว่าเงื่อนไขการลงทุนที่เปิดเผยในการเปิดประมูลแหล่งบงกช และเอราวัณจะมีผู้สนใจหลายราย ทำให้เกิดการแข่งขันเป็นประโยชน์ต่อประเทศ” นายศิริ กล่าว

อย่างไรก็ตาม กระทรวงพลังงาน ได้ให้ความสำคัญเรื่องการศึกษาวิจัยด้านพลังงาน โดยที่ผ่านมากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานได้ตั้งงบประมาณสนับสนุนปีละ 800 ล้านบาท เพื่อวิจัยด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ซึ่งพบว่าแต่ละปีจะมีโครงการที่ได้รับงบประมาณปีละ 100-200 ล้านบาทเท่านั้น จึงได้มอบหมายให้ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ต่อยอดงานวิจัย โดยจัดตลาดนัดนักวิจัยพบนักลงทุน ซึ่งเชื่อมั่นว่าแนวทางนี้จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม

สำหรับโครงการวิจัยที่มีความน่าสนใจที่ผ่านมา เช่น โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้าในอาคาร สำนักงานและบ้านที่อาศัยด้วยระบบตรวจวัดการใช้ไฟฟ้าแบบออนไลน์ 2.โครงการศึกษาแนวทางการผลิตพลังงานหมุนเวียนกับระบบไฟฟ้าและพัฒนานโยบายการกักเก็บพลังงานไฟฟ้าขนาดใหญ่

รายงานข่าวเพิ่มเติม นายศิริ ปฏิเสธที่จะตอบคำถามกรณีกรณีชาวบ้าน อ.เทพา จ.สงขลา และชาวบ้าน จ.กระบี่ ที่ชุมนุมหน้าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยเรียกร้องให้ทบทวนข้อตกลงเรื่องการชะลอการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน ซึ่งเรียกร้องให้ รมว.พลังงาน ยกเลิกการลงนามเอ็มโอยูที่ไม่เป็นธรรม ■